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Í nýlegu tölublaði fréttablaðsins er fjallað um stuðning til minni tónleikastaða sem 
er frábært og af hinu góða en við hliðina á þeirri frétt er frétt um ný útkomna 
skýrslu ASÍ um brotastarfsemi á vinnumarkaði þar sem rætt er um að helmingur 
krafna sem stéttafélögin gera fyrir hönd vinnandi fólks komi úr hótel-, veitinga- 
og ferðaþjónustu. Hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera til þess að tryggja að þeir 
staðir sem fá styrki virði að öllu leyti réttindi starfsmanna sinna?


